

คณะ ทันตแพทยศาสตร์

DENT
CMU

“CMU Dent มากกว่าการรักษาฟัน คือการสร้างสรรคร์อยยิ้ม”

คณะทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ SCIMAGO Institutions Rankings (SIR) 2024 ด้วยการเรียนการสอนแบบ Active Learning เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาผู้ป่วยจริงในระดับชั้นคลินิกต่อไป รวมไปถึงมีการประยุกต์และนำเอาเทคโนโลยีทางทันตกรรมดิจิทัลเข้ามาในคลินิกทันตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางทันตกรรมอีกด้วย

ช่องทางติดต่อคณะ

Website : <https://www.dent.cmu.ac.th>

Facebook: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - Dent CMU

Tel. : 053-944477, 053-944427



มีหลักสูตรอะไรบ้าง?

มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษดี รอบคอบ สังเกตเก่งแม่นยำในระดับมิลลิเมตร! เปรียบละเอียดทุกอย่างได้ครบ อดทน ใจเย็น เห็นอกเห็นใจ มีจรรยาบรรณ ร่างกายแข็งแรง และพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ทำงานอะไรได้บ้าง?

ทันตแพทย์ในระบบราชการ, อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน, ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน, นักวิจัย, ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม, ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านทันตกรรม ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชั้นปีที่ 1-2

ภาคการศึกษาปกติ 20,000 บาท ต่อเทอม

ชั้นปีที่ 3

ปีการศึกษาละ 80,000 บาท ต่อปี

ชั้นปีที่ 4-6

ปีการศึกษาละ 100,000 บาท ต่อปี

วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครเรียน

- เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
- สำเร็จการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติหรือหลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศไทย (ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ) และต่างประเทศ

สามารถดูรายละเอียดและคุณสมบัติการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ <https://admission.reg.cmu.ac.th>

ทำไมถึงมาเรียนกันคะ มช.



สวัสดิ์ค่ะ พี่ชื่อ ทันตแพทย์หญิงไอริณ วงษ์กิจพัฒนา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พี่ใหม่ค่ะ อดีตนายกลโมรณักศึกษาทันตแพทย์ ปี 65 เมื่อได้มาลองใช้ชีวิตในรั้ว มช. แห่งนี้แล้ว ก็พบว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าที่คิดเอาไว้มาก หลายคนอาจจะห่วงเกี่ยวกับการปรับตัว แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไป เพราะเรายังมีรุ่นพี่ เพื่อน ๆ และอาจารย์ทุกคน คอยให้คำแนะนำกับทุกปัญหาที่ไม่จำกัดแค่เรื่องเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดเพื่อนักศึกษาอีกมากมาย พี่เชื่อว่า การเข้ามาเรียนใน มช. จะให้อะไรกับน้อง ๆ มากกว่าความรู้ เพื่อประกอบวิชาชีพ น้องจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิต มิตรภาพ และประสบการณ์ใหม่ ๆ และสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเข้าเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ ก็ต้องยอมรับว่า มันไม่ได้สบายหรือง่ายไปหมด แต่เชื่อพี่นะคะว่า หากเรามีความตั้งใจแล้ว มันไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอน

ทันตแพทย์หญิงไอริณ วงษ์กิจพัฒนา

อดีตนายกลโมรณักศึกษาทันตแพทย์ ปี 65

